



# องค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย

จดหมายข่าวประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๒

โทร.๐๕๒-๐๐๐๔๑๒ : Facebook : องค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย, www.omkoi.go.th



ในวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย นำโดยนายภักดิ์ ปุกยู ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย หัวหน้าส่วน เจ้าหน้าที่พนักงาน เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล และพิธีวางพวงมาลา ถวายบังคม ในวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ วันปิยะมหาราช ณ ลานที่ว่าการอำเภออมก๋อย



๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย นำโดยท่านรองคัมภีร์ สมัยอาทร รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย, ครูผู้ดูแลเด็ก, สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย, ผู้นำชุมชนบ้านยางเปา ให้การต้อนรับ คณะศึกษาคูงาน ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เนตรทอง นามพรม พร้อมคณะ ทีมงาน สสส. ครูผู้ดูแลเด็กเทศบาลท่ากว้าง เทศบาลท่าวังตาล ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยางเปา ที่ได้รับโล่เกียรติคุณ "ศูนย์พัฒนาสถานเรียนรู้เด็กปฐมวัยแบบก้าวกระโดด" โดยมีการสาธิตฐานการเรียนรู้ จำนวน ๖ ฐาน ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่มีบริบทพื้นที่คล้ายกัน



กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ โดยมีกิจกรรมซ่อมแซมถนนด้วยการอัดหินยางมะตอย ในหมู่บ้านตุงลอย โดยมีท่านนายกวีลลภ ปุกยู ท่านปลัดสมศักดิ์ สมพงษ์ เจ้าหน้าที่ ผู้นำชุมชน ประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา พัฒนาชุมชน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านม้งปอย นำโดยคณะครู ผู้นำชุมชน ผู้ปกครอง ร่วมกิจกรรมจิตอาสา สร้างลานสนามเด็กเล่น ปรับปรุงซ่อมแซมลานสนามเด็กเล่น เพื่อสร้างการเรียนรู้ลงเด็กเล็ก

องค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย ร่วมกับ อำเภอมก๋อย และ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค ๕ (เชียงใหม่) นำโดย ท่านนายศิระ ธมิگانนท์ นายอำเภอมก๋อย นายวีลลภ ปุกยู นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย นางจิรพรรณ มุกกระ ที่ปรึกษาโครงการพิเศษ ปปส ภาค ๕ ออกพื้นที่ติดตามผู้บำบัดยาเสพติด (ฝิ่น) พร้อมทั้งมอบของอุปโภคบริโภค จำนวน ๒ หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านยอหงและ หย่อมบ้านรังบี หมู่ ๑๕ และ บ้านแม่ระมิด หมู่ ๑๗



ช่วงระหว่างวันที่ ๒-๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย ได้ดำเนินโครงการขยะรีไซเคิล โดยมีกิจกรรมอบรมบรรยายให้ความรู้ในเรื่องประเภทของขยะ สถานการณ์ขยะในพื้นที่อมก๋อย และนโยบายจังหวัดเชียงใหม่ ในเรื่องเชียงใหม่จังหวัดสะอาด อีกทั้งกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ ให้ผู้เข้ารับการอบรม ได้คัดแยกขยะในครัวเรือน เพื่อการลดขยะต้นทาง ไม่ให้ปลายทางขยะล้นชุมชน และการทำลอคปุณตัวนอนผสมเศษแควจากการนำขยะรีไซเคิล มาใช้ให้เกิดประโยชน์ โดยคณะวิทยากรจากวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ดำเนินการอบรมในหมู่บ้านยางเปาเหนือ หมู่บ้านยางเปา บ้านสบอมแฮด บ้านทุ่งจำเริง บ้านตุงลอย บ้านแม่ต้อม



